



โมทนาสาธุสาร

ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๕

พระธรรมเทศนาโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงครบ ๗๐๖ พรรษา

เรื่องฉลาดอย่างซื่ออย่างตรง

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ต้องอย่างซื่ออย่างตรงถ้าเราไม่มีศรัทธาประสาทะในพระธรรมวินัยนี้ยังเป็นผู้หลงโลกอยู่อย่าไปหวังมรรคผลนิพพานเลยทำผิดไปแล้วทำชั่วไปแล้วศีลขาดไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาดีได้หรือเพราะฉะนั้นให้จำเอาไว้ทุกคนให้รักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างซื่ออย่างตรง

ถ้าใครไม่ซื่อไม่ตรงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันต์เจ้าท้าวพระยายมราชท่านรู้ที่อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องอย่างซื่ออย่างตรงฉลาดอย่างซื่ออย่างตรงไม่เห็นแก่ลาภสักการะ เกียรติยศชื่อเสียงใดๆทั้งสิ้น ฉะนั้นให้รู้เอาไว้ว่าพระอาจารย์สอนให้ฉลาดอย่างซื่ออย่างตรง

ผู้ใดไม่ฉลาดอย่างซื่ออย่างตรงยังเอาวัดเอาเปรียบยังหาเรื่องหาราวอยู่มรรคผลก็ไม่เกิดขึ้นหรือเพราะฟังชานไม่มีทางแก้ตัวได้แล้วพระพุทธเจ้าว่าเหมือนตาลยอดด้วนบ้าง

ที่รากแก้วขาดแล้วเนี่ยก็เติบโตไม่ได้หรือตาลยอดด้วนไม่มีทางงอกอีกต่อไปเนี่ยพวกเนี่ยพวกศีลขาดเนี่ยเดี๋ยวนี้เต็มแผ่นดินเลยพวกตุ๊ดพวกแค้นพวกโกหกหลอกลวงชาวบ้านนี้เต็มแผ่นดิน

เดี๋ยวนี้ไม่ว่าภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกอีสานกะเหรี่ยงกะหว่างอะไรเนี่ยเต็มไปหมด

หลอกลวงชาวบ้านทั้งนั้นแหละให้เคารพกราบไหว้นับถือพยายามเอาคำสอนพระอาจารย์ไปเทศน์ไปสอนแต่ตัวตัวเองไม่ได้เข้าถึงเลยต้องว่าอย่างนี้

เพราะฉะนั้นอาตมาเนี่ยไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับอาตมาหรอกแล้วก็ไม่ให้ใครไปชักชวนมาด้วยเพราะถึงยังงัยมันก็ไม่เกิดมรรคเกิดผลเพราะอะไรเพราะจิตไม่ซื่อตรงเป็นสมณะผู้สงบแต่มันไม่สงบมีแต่ปัญหาสร้างปัญหาให้แก่ตนเองสร้างปัญหาให้แก่คนทั่วไปเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สงบเหมือนหมาขี้เรื้อนนะมันคันอยู่ที่ตัวแต่ยังไม่รู้ตัวเลยก็นึกว่าไปอยู่ที่ไหนก็ไม่คันมันคันเพราะมันเกิดโรคในตัวของมันเอง

เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องการที่จะเอาพระอย่างนั้นคนอย่างนั้นเข้ามาในเขตของพุทธาวาทหรือในวัดที่มุ่งความบริสุทธิ์ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ต้องการผู้ที่ไม่มีความจริงใจไม่มีศรัทธาจะมาแต่ปัญหาสร้างปัญหาไม่จบ เพราะฉะนั้นอาตมานี้โดนมาหลายครั้งแล้วโดนลบหลู่ดูหมิ่นมาหลายครั้งแล้ว

เพราะฉะนั้นอาตมารู้อยู่

เพราะฉะนั้นใครอยากมาคิดที่จะมากล้ากลายอาตมาเลยเดี๋ยวจะโดนลงโทษต้องเอาท่านท้าวพระยายมราชมาไล่ละก้อได้เรื่องแน่ พระอาจารย์เคยเอาท่านท้าวพระยายมราชขึ้นมาอบรมหลายครั้งแล้วพวกนี้

แต่มันไม่เชื่อหรือเคยก็ไปสร้างกรรมทำชั่วนึกว่ากูเก่งกูแน่เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อกรรมคมคายยุคนี้สมัยนี้ แต่งตัวเป็นภิกษุอุบาสิกาลวงโลกนี้เต็มเพียบอย่าไปเชื่อ

ถ้าทำจิตว่างไม่ได้นี่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ว่างเพราะได้สร้างกรรมทำชั่วไว้แล้วเพราะฉะนั้นให้รู้เอาไว้อย่าไปเชื่อใครอย่างๆไม่ว่าพระเถรเถรชีฆราวาสแล้วมันเล่นไสยศาสตร์กันทั้งนั้นแหละไอ้พวกอับปริยัติใดๆพวกเนี่ย



ถ้าไปเล่นไสยศาสตร์ปลุกเสกเลขยันต์อะไรเนี่ยจิตไม่สงบหรอก

พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วอำนาจหมอยาพระปริตรอำนาจเมตตาคุ้มไม่ได้ถ้ามีบุญกรรม

เมื่อมันทำกรรมไว้แล้วจะไปช่วยอะไรได้เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้หรือคนเหล่านี้

ที่พระอาจารย์บอกก็คือบอกอย่างซื่ออย่างตรงแนะนำตักเตือนพร่ำสอนมานานแล้ว ไม่ใช่ฟังสอน หนังสือ

เทพ ซี้ดีอะไรให้ไปหมด แต่ยังไม่กลับความรู้สึกนึกคิดที่ตังามเลยต้องว่าอย่างนี้

แล้วก็มาอ้างว่าเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์บ้างอะไรต่อมิอะไรบ้างอย่าไปเชื่อนะ

ถ้าใครจิตว่างไม่ได้ยังไปยึดติดเรื่องฌานเรื่องญาณอะไรพวกเนี่ยฉิบหายแล้วทั้งนั้น

พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เก่งกล้าสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เป็นโยคีเนี่ยพระองค์ยังไม่ได้ไสดาบัน

ลย

ถ้าใครยังไปมัวหมกมุ่นครุ่นคิดเรื่องฌานเรื่องญาณคิดว่าข้าเก่งข้าแน่ไอ้พวกเนี่ยเข้ารกเข้าพงไปแล้วขนาด

พระพุทธเจ้าไปเรียนได้สมาบัติ๘ พระองค์ยังทิ้งเลยเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้

แต่พวกโง่เง่าทั้งหลายถูกชักจูงไปในทางที่ผิด เดียวนิมิตอย่างนั้นบ้างอย่างโน้นอย่างนี้บ้างอย่าไปเชื่อ

ความฝันไม่เป็นจริง

บางคนก็บอกนี่ที่ไรก็เห็นนรกสวรรค์ที่นั่นนั่นนะเป็นขยะอารมณมะเร็งอารมณอยู่เนี่ยจิตทั้งนั้นแหละให้โยม

รู้ไว้อย่าไปเชื่อให้วางให้ได้ถ้าตราบไธที่ยังฝันโน้นฝันนี้เนี่ยไอ้เนโตนหลอก

โดนความฝันหลอกฝันทั้งตื่นๆด้วยคิดเอาเองรู้สึกว่าจะอย่างนั้นรู้สึกว่าจะอย่างนี้ต้องวางหมดไม่ให้เกิดความรู้สึก

เพราะฉะนั้นทุกคนนั้นจะต้องทำจิตว่างให้ได้อย่าไปเชื่อเพราะทำไม่ถึงไม่เชื่อเพราะกิเลสตัณหาสุขุมหัวสุขุม

ใจอยู่เป็นขยะอารมณมะเร็งอารมณเนี่ยเยอะเยอะทั่วเต็มไปหมดพระอาจารย์เนี่ยเบื่อหน่ายไม่อยากจะให้ใครเข้า

ใกล้ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับอาตมาหรอก

อาตมาบวชเพื่อความพ้นทุกข์แล้วก็ไม่อยากไปยุ่งกับใครทั้งหมดไม่ว่าพระเถรเถรชัชวราวุฒิมันหาเรื่องหาร

วกันมาตลอดต้องว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่เอาเล็ก เล็กคบค้าสมาคมกันอย่าให้มาใกล้

อาตมาก็สอนแล้วว่าเรื่องของเขาเราไม่ยุ่งเรื่องของเราจะได้จบได้สิ้นไปยุ่งกับเขาทุกเรื่องก็ทุกข์กับเขาทุกเรื่อง

สร้างปัญหาก่อปัญหาเดียวกันมีนั่นมีนี่มาอะไรต่ออะไรมาขอนั้นขอนี่วุ่นวายไปหมดเนี่ยจำไว้ให้ดีพระสมณ

ะแปลว่าผู้สงบ

ภิกษุผู้ขอคือขอเป็นเอกเทศต้องขออยู่ป่าอยู่เขาโน้นไม่ใช่ขอมาอยู่ในบ้านในเมืองโน้นไม่ใช่มาขอสดุ้งสดาง

ค์ศรัทธาญาติโยมไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเนี่ยยังเป็นพระจะต้องระมัดระวังมากกว่าใครๆเขาเพราะ

ประกาศตัวเป็นสาวกพระพุทธเจ้าโกนผมหม่มเหลืองเนี่ยเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดไม่ว่าอุปัชฌาย์อาจารย์ศิลาชากิ

นเหล่ากินข้าวเย็นกันเพียบยังไม่ชนะใจตัวเองเลยยังหิวเป็นปรตยังไมตายต้องว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเต็มแ

แผ่นดินไม่ว่าภาคเหนือภาคอีสานตะวันออกตะวันตกเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยลามปามไปทั่วเดี๋ยวเนี่ยถึงภาคกลางกรุงเ

ทพออะไรเนี่ยศิลาชากิแล้วยังไม่ยอมสึกกันเลยเยอะพวกทำมาหาแตกเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวก็มากไม่มีความ

จริงใจกับพระพุทธเจ้ามันคิดว่าเป็นศิลาของมันนะหาว่าศิลาของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์เจ้าเนี่ยขาด

แล้วก็ยากนักถือว่าปรามาส

ถ้าเป็นศิลาของตัวเองมันจะขาดก็พันครั้งพันหนก็ไม่มีโทษอะไรแต่เมื่อเอาศิลาของพระพุทธเจ้ามาทำร้ายทำอ



นตรายนี้อย่างนั้นอ้างนี่ว่าเป็นผู้มีศีลมีศกดีมีศมิตำแหน่งมีนั่นมีนี่แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพวกเนี่ยนรกรออยู่แล้วพวกนี้เพราะฉะนั้นโยมอย่าไปให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ห่างไกลด้วยพระพวกเนี้ยอดตามมาสอนอยู่เป็นประจำละความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆน่าสลดใจที่มีพระพวกเนี้ยเติมแผ่นดินเป็นพระเสื่อแดงบ้างมาเที่ยวตรวจสอบที่นั่นที่นี้มาเป็นสายสืบใครไม่เป็นพรรคไม่เป็นพวกอะไรเนี้ยหาเรื่องกลั่นแกล้งรังแกทุกเรื่องต้องว่าอย่างนี้เพราะอย่าให้มาเลยอย่าให้เข้าใกล้เลยอย่าให้มันมารู้เรื่องรู้ราวเลยตัวใครตัวมันปัจจุตังรู้ได้ที่ตัวเราเองไม่ได้ให้ใครมารู้เรื่องไม่ต้องไปถามใครด้วยเดี๋ยวนี้อย่างเนี้ยเติมแผ่นดินแล้วทำให้ประเทศชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์เดือดร้อนเนี้ยพวกนี้ทั้งนั้น

เพราะฉะนั้นเราอย่าไปเข้าใกล้แล้วเห็นปฏิบัติไม่ถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรมของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เจ้าที่นำมาประพฤติปฏิบัติพวกหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าทำตัวเป็นพระอรหันต์ลับหลังนี่อย่างกับลิงกับค่างเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อพระอาจารย์สอนให้เชื่อเหตุผลอย่าเชื่อเหตุการณ์ เหตุการณ์มันสร้างภาพได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆ

โดนหลอกโกหกเพราะฉะนั้นเมื่อคราวเป็นฆราวาสก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมคดโกงมาประพฤติปฏิบัติก็โดนนิมิตหลอกจำไว้ให้ดีเนี้ยคำเนี้ยอดตามาพูดมานานแล้วต้องฉลาดอย่างซื่ออย่างตรงถึงเอาเปรียบเขาได้ก็ไม่ควรทำทำแล้วมีโทษไม่มีทางได้มรรคได้ผลแล้วก็ได้เชื่ออย่างผิดๆ

แล้วก็ไม่สามารถแล้วตัวเองก็นึกว่าซ้ำเก่งซ้ำแน่ไปแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์คนนั้นไปก่อนม็อบแข็งกระด้างไม่ให้เชื่อพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี้ยเยอะมาก

อย่าไปเสียเวลากับพระพวกนี้ที่เหล่านี้หลอกหลวงเขาทั้งนั้นเนี้ยให้จำเอาไว้ให้ดีอย่างพระอาจารย์ที่เคยได้ไปแล้วชาวบ้านนี่มากันเต็มเนี้ยพระอาจารย์บอกอย่าเปิดเพลงมันก็เปิดพระอาจารย์ได้ไปเลยนี่เขตพุทธศาสนาเนี้ยพวกนี้อัปปริยัจญ์ไรอยากจะมาฟังเทศน์แต่มาท่อกวนทำให้เกิดเสียงดังไม่ให้เทศน์อีกพระอาจารย์ไล่กลับเลยไม่เทศน์ด้วยให้โยมรู้ไว้เถอะอดมาเนี้ยโดนหลายอย่างหลายด้าน

ไอ้พวกมากลั่นแกล้งทดสอบมานั้นมาเนี้ยอะไรต่อมิอะไรเนี้ยโดนมาประจำตอนนี้อาตมาไม่เกรงใจหรอกไม่ให้เข้ามาอยู่กับอาตมาหรือพวกเหล่านี้

เพราะฉะนั้นเราอยู่กับน้อยคนก็มีความสุขทำจิตใจให้ว่างมุ่งพระนิพพานไอ้พวกที่ไม่ว่างให้มันไปไกลๆอย่าให้มันใกล้เพราะฉะนั้นนะรีบไปซะไกลๆเถอะอย่าได้มาอยู่เดี๋ยวดกนรกนานพระอาจารย์นี้รู้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ไม่รู้รู้แล้วไปยึดติดด้วยไอ้พวกนี้มาแล้วก็เหมือนมารับโทษด้วยศีลขาดแล้วก็ไม่ยอมสึกไอ้อัปปริยัจญ์ไรเนี้ยต้องว่าพวกเนี้ยมันคนหน้าด้านหน้าทน ทูมมังกูผู้เก๋อยาก

ต้องว่าอย่างนี้ไม่มีหิริไม่มีโอตตปปะความเกรงกลัวต่อบาปเมื่อไม่มีหิริไม่มีโอตตปปะแม้แต่ความเป็นพรหมเป็นเทพก็เป็นไม่ได้

พระพุทธเจ้าว่าหิริโอตตปปะเป็นธรรมของเทวดาแต่พวกเนี้ยไม่มีหิริโอตตปปะเนี้ยเพราะฉะนั้นจะเข้าเป็นพรหมเป็นเทพเขาก็ไม่ได้เพราะไม่มีหิริความละอายไม่มีโอตตปปะความเกรงกลัวต่อบาปเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วก็อย่าไปสนใจมุ่งหน้าประพฤติปฏิบัติไปอย่างซื่ออย่างตรงเฉพาะตัวเราเองนั่นแหละอาศัยกิเลสละกิเลส

อาศัยความโกรธละความโกรธถึงคนชั่วคนเลวมันไม่ตีสร้างปัญหาหันอย่าไปเข้าใกล้พระอาจารย์ไม่สนใจ



อกให้ไปเถอะอย่ามาใกล้พระอาจารย์เลยคนแบบนี้มีแต่ทางลงนรกอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวพระอาจารย์ก็ให้ผู้บอกพวกเนี้ยมาก่อวณความสงบเนี้ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าแสดงไว้ในพระไตรปิฎกมีอยู่ในศีล ๒๒๗เนี้ย

ภิกษุผู้ก่อกวนแกล้งก่อกวนความสงบเนี้ยพวกเนี้ยไปที่ไหนก็ก่อกวนที่นั่นนึกว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่เป็นคนของเจ้าคณะบ้างเป็นคนขงนั่นขงนี่บ้างไปไกลๆเลยพระอาจารย์ไม่สนใจหรือก่อกวนแกล้งกันมาตลอดก็ตั้งยี่สิบกว่าปีมาแล้วเนี้ยมันก็มาหาเรื่องหาราวเนี้ยไอ้พวกสร้างกรรมทำชั่วเอาเลือดไปราดที่นั่นที่นี้แล้วก็ไปสร้างกรรมทำเวรแล้วก็มาขอให้ช่วยนั่นช่วยนี่

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนอำนาจหมอยาพระปริตรอำนาจเมตตาคู่ไม้ได้หรือกเมื่อทำชั่วสร้างกรรมทำผิดแล้วต้องรับโทษแน่นอนต่อให้มีฤทธิ์อยู่เหาะไปอยู่นอกฟ้าป่าหิมพานต์ดำดินไปอยู่ใต้บาดาลก็ไม่พ้นอำนาจหมอยาพระปริตรอำนาจเมตตาคู่ไม้ได้หรือก่อสร้างกรรมทำชั่ววามากมายแล้วจะมาให้ช่วยนั่นช่วยนี่เพราะฉะนั้นจำไว้ให้ตึเนี้ยที่พระอาจารย์เลิกสวดมนต์มาตั้งนานแล้วเพราะอะไร?

เพราะรู้แล้วว่าไม่มีพินกับคนชั่วเดียวกันให้มาทำนั่นทำนี่เพราะอะไร? เพราะรากมันขาดแล้วต้องว่าอย่างนี้อย่าไปใส่ใจ

พวกอัปปริยัจจุไรทั้งหลายเนี้ยหมดเต็มแผ่นดินแล้วจะไปช่วยได้ยังงัยเนี้ยตัวเราเองยังหนักหนาสาหัสยิ่งเอาตัวเองไม่รอดมีชีวิตรอดไปวันๆหนึ่งก็พอแล้วตายก็ทิ้งไปเสียตายอะไรกับชีวิตไปต้องการอะไรจากใครเนี้ยของสิ่งที่เราได้มานะเนี้ยเป็นของสิ่งทีเอามาเคารพกราบไหว้บูชาที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าปัจจุัย๔พระองค์อนุญาตต่อภิกษุผู้มีศีลพระองค์ไม่อนุญาตแก่ผู้ทุศีล

พระองค์ยังบอกว่าบริโภคเหล็กแดงยังดีกว่าเหล็กแดงบริโภคเข้าไปแล้วหรือกินเข้าไปแล้วมันลวกได้ลวกพุ่งเนี้ยตายแล้วไม่ตกนรกแต่ถ้าใครได้บริโภคปัจจุัย๔ที่เขาเคารพด้วยใจศรัทธาเลื่อมใสเนี้ยเหมือนกับไปแย่งขของภิกษุผู้รักษาศีลหรือรักษาพระธรรมวินัยเหมือนกับพวกขโมยทั้งนั้นนะภิกษุโจรทั้งนั้นนะไอ้พวกเนี้ยเต็มแผ่นดินเดี๋ยวนะเนี้ยแล้วก็ไม่มีใจซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันต์เจ้าเสียเวลาแก้ไขไม่ได้แล้วพวกเนาในต้องว่าอย่างนี้เนาในเปี้ยกแฉะพระพุทธเจ้าว่าไว้สอนไว้พวกเนาในเปี้ยกแฉะ

คำว่าเนาในหมายถึงว่าคนที่นอนเป็นโรคมะเร็งภายในเนี้ยเนาในแล้วเนาเหม็นไปทั้งตัวแล้วยังไม่รู้ตัวอีกเปี้ยกแฉะก็เหมือนกับที่เป็นโรคนอนแช่มูตรคูตขี้เยี่ยวอยู่นั้นแหละเพราะฉะนั้นให้พวกเราจำไว้เถอะพวกทีไม่มดีทั้งหลายๆอย่าไปเข้าใกล้จะพลอยเลอะเปรอะเปื้อนเปี้ยกสิ่งโสโครกปฏิกุลเนี้ยพวกเนี้ยทั้งนั้นแหละอย่าไปเข้าใกล้ เข้าใกล้แล้วมีปัญหาทำให้ตัวเองสกปรกจิตใจสกปรก รับทุกข์รับโทษไปด้วยต้องว่าอย่างนี้

เพราะฉะนั้นพระองค์จึงห้ามคบคนพาลก็เหมือนกันนะคนพาลอะไรถ้าเราไม่รู้จักก็ดูสังเกตุดูมีแต่ทุกข์เดือดร้อนสร้างกรรมทำชั่วให้แก่ตัวเองที่เอาตมาบอกแล้วงัย

วานนี้ก็เทศน์สอนไม่ให้ตามใจตัวเองไม่ให้ไปบังคับใจคนอื่นเนี้ยพวกเนี้ยมันชอบให้คนอื่นมาบังคับใจแล้วตามใจทั้งทีตัวเองไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลย จะให้คนนั้นคนนี่มาตามอกตามใจให้มาช่วยเหลือนั้นช่วยเหลือนี้หมดโอกาสแล้วโดนเชือดทิ้งไปนานแล้ว เพราะฉะนั้นนะทุกคนต้องสำเหนียกเอาไว้ให้ดีเดี๋ยวนะเนี้ยมีกาลกิติเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเพียบ

ออกตัณญต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ทำให้ท่านเดือดร้อนกันทั้งนั้นเนี้ยเห็นมัยเนี้ยน้ำ



วมเต็มเพียบเลยเนี่ยกรรมเวรวิบากกรรมเวรเดือดร้อนกันไปทั่วแผ่นดินต้องว่าอย่างนี้
ภาคเหนือภาคใต้อีสานตอนนี้กำลังจะลงไปใต้อีกเนี่ย ฝนมันกำลังจะเทอีก
เดี๋ยวก็วิบากวิบัติฉิบหายกันมากมายก่ายกองกัน ไม่รักษาศีลรักษาศรัทธาไว้เดี๋ยวตายก็ตกนรกหมดพวกเนี่ย
ทำจิตให้ว่างไม่ได้ก็ทำตัวพันทุกข์ไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจคนชั่วคนเลว พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัด
โบราณเค้าก็ตั้งเอาไว้ด้วย ห้ามคบคนพาลสมานเป็นมิตรคนชั่วคนเลวเนี่ยหาเรื่องหาราว
แล้วก็โทษทัณฑ์กันจะหาเรื่องเนี่ย ที่พระอาจารย์ก็กล่าวเขียนอะไรนี่กว่าเป็นไปไม่ได้อะไร โทหก
แต่อาตมานี้รู้อยู่ไม่ใช่ไม่รู้ อยู่ เราทำตัญญูบูชาถวายพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอรหันต์เจ้า
อย่างซื่ออย่างตรงใจพวกนี้ยังมาหาเรื่องถึงในวัดเลยในกฎวิปัสสนาจารย์ต้องว่าอย่างนี้เนี่ยอัปปริยัจญ์อะไรเนี่ย
ตามเขามาด้วยตามมาหาเรื่อง
ไม่ใช่ตามมาเพื่อจะเอาศีลเอาธรรมเอามรรคเอาผลใจพวกเนี่ยอัปปริยัจญ์ไรทั้งนั้นนะ
แล้วก็หายหัวไปด้วยความที่พระอาจารย์สั่งไม่ให้มาเข้าใกล้ไม่ให้ไปรับเอามานะไม่ให้ใครชวนเอามาด้วยเนี่ย
ยังไม่สำเหนียกตัวเองเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยหมดสิทธิ์แล้วพระอาจารย์เชือดทิ้งไปแล้ว
จะมาเอาวิธีการขอโทษใหญ่มาใช้ก็พระอาจารย์ก็ระงับไปแล้วไม่มีใครไปใช้ได้หรอก
พระพุทธเจ้าห้ามแล้วบอกมารมิจฉาภิภูริมาอาศัยขอโทษแล้วก็ไปก่อกรรมทำชั่วแล้วก็ให้แล้วให้อีกเพราะ
ฉะนั้นไม่มีผลแล้ว พระอาจารย์วางเฉยหมดพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันต์เจ้าวางเฉยหมด
พรหมเทพเทवासัมมาภิภูริก็วางเฉยหมด
มีแต่ใจอัปปริยัจญ์ไรเทวนุตรเทพิตาที่ไปกินสินบนใจพวกมิจฉาภิภูริเนี่ย
เพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจมันเลยใจพวกที่ให้นั้นให้เนี่ยอะไรต่อมิอะไร
อย่าไปอยากได้สินบนเขานะมุกิตาโมทนาบาปทั้งนั้นนะ
เอามากินนะเป็นของมีพิษทั้งนั้นเลยเขาเรียกนิสสัคคีย์เต็มตัวเลย
พระพุทธเจ้าเอาเงินเอาทองไปซื้อข้าวซื้อของมากินแม้กระทั่งไปซื้อสีย้อมจีวรจีวรก็ยังเป็นนิสสัคคีย์เนี่ยอัป
ปริยัจญ์ไรเต็มหัวเต็มกระบาลเต็มตัวเลยเนี่ยแก็ไม่รอดหรอกเพราะอะไร? เพราะมีแต่ทำผิดกันตลอด
แล้วไปสวดปาฏิโมกข์ไปทำอะไรแล้วมันก็ยังไม่มีบริสุทธิต่ออย่างนั้นนะ
เหมือนกับคนเป็นโรคภัยที่รักษาไม่หายเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเข้าใกล้เดี๋ยวความชั่วร้ายจะติดเรา
พวกเนี่ยมันปลอมมา ต่อหน้าแหม!
ก็ทำอย่างกับเป็นพระอรหันต์แต่ลับหลังเป็นพวกอัปปริยัจญ์ไรกล่าวร้ายให้โทษ
ไม่มีที่พึ่งแล้วเนี่ยทั้งโลกเนี่ยไม่มีที่พึ่งแล้วเนี่ยพวกอัปปริยัจญ์ไรสร้างกรรมทำชั่วนี้กว่าตัวเองเก่งตัวเองแหมมี
วทัญมนต์คาถาอาถรรพ์ทำคุณไสยใส่แล้วทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกแต่ก็ทำไม่ได้เพราะตัวไม่มีบริสุทธิต่อแล้วจะ
ไปทำผู้บริสุทธิต่อมันก็มีแต่โทษเดี๋ยวก็กลับเข้าเดี๋ยวได้ตาบอดตาเหลือกตาเหล่เป็นใบ้หรือพิการ
พระอาจารย์ไม่ฟังเสียงใจพวกอัปปริยัจญ์ไรเหล่านี้ ให้พรหมเทพเทวาเทวิตาอย่าไปเข้าใกล้ไปให้หมด
อย่ามาเข้าวัดอาตมาฯไม่อนุญาตเพราะวัดของอาตมาถวายเป็นของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันต์เจ้า
เจ้าเป็นเขตรพระพุทธอาณาพระอริยธรรมอาณาพระอริยสังฆอาณา
เป็นพระพุทธอาณาเขตรพระอริยธรรมอาณาเขตรพระอริยสังฆอาณาเขตรไม่สมควรที่คนชั่วคนเลวหรือพวก



กมามริจฉาปฏิญญาจะมาอาศัยอยู่
 เพราะฉะนั้นไม่ให้มาอยู่เดี่ยวใครมันดีก็ให้มันมีอันเป็นไปให้หมดเดี๋ยวมันก็ได้รับทุกขรับโทษ
 เพราะฉะนั้นไปอยู่เป็นหมาหัวเน่าไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้เพราะตัวเองทำอวดทำเก่งทำแน่ไปลบหลู่ดูหมิ่นเขา
 ไว้ที่นั่นที่นี้อะไรเนี่ยแล้วตัวเองก็ไม่มี
 พระอาจารย์เนี่ยเบื่อหน่ายเพราะพระอาจารย์เนี่ยทั้งที่พระอาจารย์ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาแต่ไปที่ไหนก็โดน
 เขาข่มเหงรังแกที่นั่นไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมไอ้พวกอับปรีย์จัญไรเหล่านี้เนี่ย
 เราสู้ตัวเราเองว่าเออ! เจาเนี่ยไม่สมควรเมื่อเขาไม่ยอมรับเราก็อยาไปยุ่งกับเขาก็หมดเรื่องแค่นั้น
 หน้าอับอายขายหน้าด้วย ไอ้พวกนี้ไม่กล้ามองหน้าพระอาจารย์ ส่วนมากพระอาจารย์ไปที่ไหนก็รู้เลย
 ไอ้คนทำผิดไม่กล้าเพราะมันชั่ว เพราะฉะนั้นคนชั่วคนเลวมันจะมาคบคนดี
 คนดีทำความดีได้ง่ายคนชั่วทำความดีได้ยากพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้น
 เหมือนพระเทวทัตเนี่ยตกนรกหมกไหม้แทบทุกภพทุกชาติถูกแผ่นดินสูบก็หลายครั้งก็เอาดีไม่ได้
 ทำยสุดพอกถูกแผ่นดินสูบแล้วถึงคางก็ไม่รู้ทำยังงัยก็บอกเอาคางถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกเนี่ยมันต้องได้รับ
 บเตือนหนักๆต้องถูกแผ่นดินสูบ
 เดียวนี้ไม่ยากนะไปอยู่ที่ไหนเดี่ยวภูเขาก็ละลายหลบลี้หนีหน้าเดี่ยวก็โดนกลบจนได้พระอาจารย์ว่า
 น้ำท่วมบ้างลมได้ฝุ่นพัดบ้างไฟไหม้บ้างเดี๋ยวมันก็สติแตกต้องว่าอย่างนี้ชั้นติดอกคลื่นอดทนไม่มีหรือพวกนี้
 ไม่มีคุณความดีมันสายชะแล้วพวกนี้ เจาธรรมะพระพุทธเจ้ามาหากินขายธรรมะ
 พระอาจารย์นี้ให้ฟรีแจกฟรีไม่มีไม่ต้องการอะไรจากใครเนี่ยต้องเทศน์ต้องบอกให้รู้จักลักษณะเอาไว้เนี่ย
 เดียวนี้เต็มแผ่นดินไม่ว่าภาคเหนือภาคใต้ทั้งธรรมยุติมหานิกายเหมือนกันหมด
 ต่อหน้าดีทำทางทำอย่างกับเป็นพระอรหันต์แต่ลับหลังเนี่ยไม่มีชี้โลกชี้ไกรฐชี้หลง ต้องว่าเต็มไปหมดหายาก
 เนี่ยเมื่อวานเนี่ยพระอาจารย์ต้องเอาหลวงพ่อบุญพระอนันท์มาเทศน์เนี่ยท่านก็บอกแล้วเนี่ยต้องอย่างชื้ออย่าง
 งดตรงไม่ชื้อไม่ตรงเนี่ยไม่มีสิทธิ์
 ต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติชอบจึงจะอยู่ในสายตาของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันต์เจ้า
 พวกที่ไม่มีความดีไม่มีธรรมถึงจะอ่อนน้อมซื่อร้องท่านก็ไม่สนใจหรือท่านวางเฉยหมดเพราะอะไร? เพราะท่าน
 ฆ่าทิ้งแล้วเหมือนกับพระองค์เคยถามผู้เลี้ยงฝึกช้างฝึกม้าแล้วพระองค์ก็ถามว่าถ้าฝึกไม่ได้ท่านทั้งหลายจะ
 ทำยังงัย? ก็บอกข้าพระพุทธเจ้าก็ฆ่าทิ้ง ทำไม่จึงต้องฆ่าทิ้ง? ก็บอกว่า กลัวเสียชื่อคนฝึก
 แล้วเขาก็ย้อนถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่า แล้วถ้าคนที่พระองค์สอนแล้วไม่เชื่อพระองค์ทำอย่างไร?
 เราก็ตอบว่าเหมือนกัน แล้วพระองค์เป็นพระจะไปฆ่าได้ยังงัย?
 บอกฆ่าด้วยการไม่สั่งสอนเนี่ยจำไว้ให้ดีนะไอ้พวกที่โดนฆ่าเนี่ย เคยมากี่เคยเราไม่พูด
 เดี่ยวก็หมดท่าเพราะฉะนั้นนะเราให้รู้ไว้ด้วยพวกเนี่ยไม่มีคุณค่าไม่สมควรที่จะมาอยู่ใกล้เพราะว่าเป็นพิษ
 เป็นภัยเป็นอันตรายเหมือนกับฤาษีกินเหี้ยนั่นนะ
 เหี้ยก็คือพระโหดสัตว์ก็มากرابไหว้เพราะว่าหลงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมก็มาเคารพปะงปะก
 ทุกวันนะพอชาวบ้านเอาเนื้อเหี้ยมาถวายจิตใจระสขาด
 ก็เห็นว่าเหี้ยมาปะงปะกอยู่ทุกวันนะก็เอาท่อนไม้ซ้อนไว้ใต้ผ้านี้กว่าผลอบบี้ขวางไป



เหี้ยมมันระมัดระวังอยู่แล้วมันหลบได้

เขาจึงมีในชาติก็จึงว่าถ้าชื่อกินเหี้ยเพราะความคิดไม่ดีนั้นแหละที่จะไปกินเขา

เขาก็นึกว่าตัวเองเป็นคนมีศีลมีธรรม แต่นี่คิดร้ายคิดชั่วจึงจะทำร้ายทำอันตรายอยู่เสมอ

เพราะฉะนั้นให้รู้เอาไว้เนี่ยปากปราศรัยน้ำใจเชือดคออย่าไปใส่ใจ คนเราเนี่ยยุคนี้สมัยนี้ยิ่งร้ายเลย

ที่พระพุทธเจ้าว่าทำความดีต่อมิได้เนี่ยคือจะทำความดีกับคนพวกเนี่ยไม่ได้รับการต้อนรับนะ

เหมือนกับเขาปรารถนาดียังงัยก็ไม่ยอมรับเพราะจิตมันชั่วมันสมานสามัคคียังกันไม่ได้เหมือนกับน้ำกับน้ำมัน

ไม่สามารถเข้ากันได้ เต็มไปหมดเดี๋ยวนี้ทั้งแผ่นดินเห็นก็รู้แล้ว อย่างพระอาจารย์นี้ไม่ต้องพูดมาก

เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วก็ละไปให้หมดไม่ให้เข้ามาอยู่กับเราเดี๋ยวก็มาเป็นภาระอีก

เต็มแผ่นดินเดี๋ยวเนี่ยเที่ยวแสวงหากันไปที่นั่นที่นี้จนตรอกจนเต็มแล้วเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวเอาธรรมะไปหลอก

เขาอีก

จะเอาธรรมะที่พระอาจารย์มีความรู้ความสามารถเนี่ยไปเทศน์ไปสอนเขาให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดนึกว่าตัวเอง

เข้าถึงแต่ตัวเองไม่ได้เข้าถึงท้ายสุดเขารู้เข้าก็ไม่มีใครศรัทธาเขาก็ไม่สนใจเพราะหลอกเขานานไม่ได้

หลอกเขาได้ครั้งสองครั้งเดี๋ยวคนมีปัญญาเขารู้ว่าถูกหลอกก็ไม่มีใครสนใจนะเพราะไม่ทำความดีสม่ำเสมอ

ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างซื่ออย่างตรงเนี่ยซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานไอ้พวกอับปริยัจฉูไรเนี่ยจำไว้ให้ตี

ถึงเราเอาเปรียบเขาได้ก็ไม่ควรทำ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฉลาดอย่างซื่ออย่างตรงจำไว้ให้ตีเนี่ย

ถ้าเรายังเป็นคนมีจิตใจชั่วช้าแล้วก็ไม่มีหิริโอตตปะ

ยังทนไปเที่ยวร่วมกินร่วมนอนร่วมอุโบสถสังฆกรรมกับเขาเนี่ยผิดหมดทำให้สังฆกรรมเขาเสียหายหมดนะไอ้พวก

กนี้ไปที่ไหนก็เสียหายเหมือนกับตัวเชื้อโรคแพร่เชื้อโรคไปที่ไหนก็เสียหายหมดฝูงโคก็ไปฝูงโคโน้น

ฝูงม้าก็ไปฝูงม้า ฝูงช้างก็ไปฝูงช้าง

พรหมเทพเทวดาเค้าก็อยู่ตามเฉพาะของเขาคนดีคนมีศีลมีธรรมเขาก็อยู่เฉพาะของเขา

คนชั่วคนเลวก็ไปตามหมู่ตามพวกนั้นแหละเสียหายทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งพวกคบบุคคลเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นแหละ

พระพุทธเจ้าแสดงไว้ชัดโบราณเขาก็พูดถึงกล่าวถึงเพราะฉะนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีและไม่ดี

แต่พระนิพพานก็ต้องละให้หมดทั้งดีและไม่ดี

เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าจะมีปัญหาที่ต้องไม่สนใจแล้วเลิกสนใจไปนาน

เสียเวลาไปนานแต่ไม่มีผลอะไรดีขึ้นแล้วมาเที่ยวแอบอ้างเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรต่อมิอะไร

เพราะฉะนั้นใครมาอ้างพวกโยมอย่าไปเชื่อเนี่ยว่าเป็นลูกศิษย์อาตมาเนี่ยอะไรต่อมิอะไรเนี่ยห้ามเชื่อเด็ดขาด

ถ้าเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์จริงต้องทำจิตให้ว่าง นั้นแน่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่พระอาจารย์สอน

นิพพานัง ปรมัง สุตญญังต้องว่าง

เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วก็พยายามบอกเตือนแล้วเนี่ยในพระวินัยก็บอกให้เตือนถึง๓ครั้งเนี่ยเขาเรียก

อุกเขปนียกรรม

ยกออกจากหมู่เลยต้องว่าอย่างนี้ไม่งั้นต้องขออารักขาแจ้งตำรวจให้มาลากออกไปเลยไม่ใช่พระอาจารย์ไม่

รู้พระวินัยรู้ทั้งธรรมทั้งวินัยพวกก่อกวนอะไรนี้

เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขามาอยู่กับเราก็คือเฉยๆปลงวางให้หมดไอ้พวกอับปริยัจฉูไรพวกเนี่ยไป



เสวนะด้วยไม่ได้หรือพวกตกรอกหมกหมักใหม่ทำให้เสียหายเดี่ยวใครๆก็เข้าใจเราผิดอีกก็มีแต่พรรคพวกที่ไม่ดีมีแต่หมู่คณะที่ไม่ดีเนียล้วนแล้วแต่ที่แล้วๆมานี้หาผลประโยชน์ทั้งนั้นใครๆมาอยู่กับมาหาผลประโยชน์ก็คนก็คนก็มาหาผลประโยชน์เนี่ยตอนเนี่ยพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรจะให้แล้วตอนเนี่ยพระอาจารย์เล็กรับกิจนิมนต์ไม่ไปสนใจอะไรใคร

เพราะฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อคนเหล่านี้มากมายก่ายกองเดี่ยวเนี่ยไปหาผลประโยชน์กันทั้งนั้นแต่พระอาจารย์ไม่มีผลประโยชน์อะไรอย่างดึกเทศน์สอนเฉยๆเชื่อก็ต่างไม่เชื่อก็ต่างเพราะอะไร? เป็นกรรมของเขาคนเหล่านี้เนี่ยตัวอย่างที่ไม่ดีมีเต็มโลกแล้วก็หน้าด้านหน้าทนต้องว่าหน้าด้านหน้าทนถ้าขึ้นทนมากๆเดี่ยวต้องให้ผู้มีอำนาจจัดการเพราะเดี๋ยวนี้เป็นไปแบบนี้ทั้งนั้นทั่วไปหมดเนี่ยขนาดพระเสื่อแดงวัดเสื่อแดงคนเสื่อแดงหมู่บ้านเสื่อแดงเนี่ยเต็มแผ่นดินเนี่ยไปก้อมือบที่นั่นที่นี้ก้อกว่นไปทั่วหมด

เพราะฉะนั้นเราต้องมีความกตัญญูรู้คุณของแผ่นดินของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันต์เจ้ารู้คุณของประเทศชาติพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ที่เราได้อยู่ดีมีสุขนั้นเนาะเพราะท่านได้ช่วยป้องกันท่านต้องให้ทหารมาคุ้มครองรักษาปกป้องคุ้มครองประเทศแล้วการที่เราเชื่อโครงการพระราชดำริทำมาหาได้เราก็จะได้มีเงินเสียภาษีที่เขาออกกฎหมายว่าต้องเสียเท่าไรๆเราก็มีจ่ายต้องว่าอย่างนี้แล้วท่านก็ไปให้เงินข้าราชการนี่แหละเขาจะได้ไปรักษาคุ้มครองป้องกันประเทศบางคนก็ต้องสละชีวิตเพื่อชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้เอาไว้ด้วยว่ามีความจำเป็น

ถ้าชาติใดประเทศไหนไม่มีกฎหมายไม่มีผู้เป็นใหญ่เนี่ยเหมือนไม่มีพระเจ้าอยู่หัวท่านคุ้มครองปกเกล้าปกกระหม่อมอยู่เนี่ยเขาใช้เขาเวลาคนชั่วคนเลวมากลั่นแกล้งเรามีอาวุธคู่มือมาทำร้ายเขาเนี่ยเขาจะไปสู้เขาได้ยังงี้เนี่ยก็ต้องบอกผู้มีหน้าที่คุ้มครองรักษาเหมือนเขามีหน้าที่ปกเกล้าปกกระหม่อมก็คุ้มครองรักษาหัวเราไปมันโดนตัดคอทิ้งหมดเชือดทิ้งหมดเนี่ยเยอะเยอะให้เรารู้เอาไว้ด้วยว่าเนี่ยเป็นไปตามนี้ตามจริงเพราะทุกคนเกิดมาต้องทำตามหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุตรภรรยาสามีเป็นลูกเป็นหลานเป็นหมอบเป็นคนใช้เป็นทหารตำรวจเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยเขาต้องทำตามหน้าที่เราเป็นนักบวชเราก็ต้องทำตามหน้าที่ของนักบวชทำตามให้เคร่งครัดตามธรรมตามวินัยที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามมันก็เสียความสงบสมณะแปลว่าผู้สงบว่าเสียความเป็นสมณะไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเนี่ยอย่าไปเชื่อใครง่ายๆเดี่ยวนะเนี่ยเหมือนเสือเอาหนังเสือเขาเรียกมาเอาหนังเสือมาคลุมหมาเนี่ย

หมาก็นึกไม่รู้จักความจริงมันเป็นหมาเอาหนังราชสีห์มาคลุมหัวไว้ทำให้เวลาดูมีอำนาจมีวาสนาแต่ใจจริงแล้วมันเป็นโจรผู้ร้ายหรือพวกหมาเนี่ยพวกตอกเตอร์หมาใหญ่เนี่ยเนาะเหมือนเอาหนังราชสีห์มาคลุมหัวไว้ดูเหมือนมีอำนาจมีความสง่างามแต่น้ำใจจริงแล้วไอ้เนี่ยมีแต่คิดร้ายเอาวัดเอาเปรียบทั้งนั้นคอยแต่คิดฆ่าคิดทำลายเอาวัดเอาเปรียบตลอดเวลาเนี่ยต้องอุปมาพวกเนี่ยไว้เราจะได้เห็นว่าเขา!

เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยคนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถไปเรียนรู้เต็มแผ่นดินแต่มาทำให้ประเทศชาติวิบัติเสียหายเสียเงินค่าบประมาณบ้างกินกันหลอกลวงกันหาเรื่องหาราวไม่ได้ทำงานเลยถึงเวลาประชุมก็ไม่เข้าประชุมเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงแสดงอภิธานิธรรมไว้ว่า

ธรรมของผู้ไม่เลื่อมหมั่นประชุมกันอยู่เป็นเนืองนิจพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมเพรียงกันปรึกษาหารือว่าเมื่อมีศึกมีข้าศึกเข้ามาจะทำยังงี้จะป้องกันอย่างไรเนี่ยต้องพร้อมเพรียงกันเดี่ยวนะมันไป



มัสลามศึยกันเนี่ยพวกสภาอะไรพวกเนี่ยพวกนี้มันโดนหนักันเมื่อประชุมแล้วมันไม่ได้อะไรกันไม่ได้ประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์มันก็ไปอ้านนั่นอ้านนี่เนี่ยเต็มแผ่นดินไอ้พวกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีศักดิ์ศรีของสภามันมีมากเหมือนศักดิ์ศรีของหนังราชสีห์นั่นนะพอหมแล้วก็ปกป้องคุ้มครองได้คนทำชั่วทำเลวถึงเวลาประชุมสภาก็ไปเข้ากับเค้าได้ไปเปิดหน้าชูตากับเขาได้นั่นนะแต่พอหมค่านาจวาสนาไม่มีราชสีห์คุ้มหัวแล้วที่เนี่ยมันก็เป็นหมาเนาอย่างเก่าต้องว่าอย่างนี้เนี่ยให้รู้เอาไว้คนเรายุคนี้สมัยนี้เชื่อใจยังไม่ได้ไม่ควรไว้ใจใครเนี่ยสมกับพระพุทธเจ้าว่าอิตตา หิ อิตตโน

นาโดนเป็นทีฟิ่งของตนาเราต้องฟิ่งตัวเองให้มากอย่าไปคิดฟิ่งใครถ้าเราคิดฟิ่งเขาเนี่ยเค้าก็ต้องแก้ต้องเจ็บต้องตายเค้าก็มีชีวิตที่มีปัญหาแล้วใครเค้าจะมาช่วยเราได้เราก็ต้องช่วยตัวเองให้ได้ถ้าเรามัวฟิ่งคนอื่นใช้คนอื่นทำสารพัดครั้งเขาไม่อยู่เขาตายเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่เป็นเราก็ต้องได้รับทุกขรับโทษมากมายเพราะฉะนั้นเราเชื่อพระพุทธเจ้าตามมีตามได้มันก็น้อยสันโดษคำว่ามันก็น้อยสันโดษก็คือเราทำจนสติเต็มกำลังแล้วเต็มสติปัญญาแล้วมันได้แค่นั้นนะพระองค์สอนให้พอใจยินดีแค่นั้นเพราะอะไร? เพราะมันได้เท่าบุญเท่าวาสนาของเราก็เรามีความสามารถแค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาให้มากกว่านี้เราก็เพียรมากกว่านี้ขยันมากกว่านี้ต้องมีวิธีการเครื่องมือเครื่องมือนี้อีกมากกว่านี้คำว่ามันก็น้อยสันโดษไม่ใช่ทำแคบ้านเมืองหรือเป็นกาฝากให้บ้านเมืองความจริงแล้วพระองค์มีปัญญาให้คิดสอนแล้วในครั้งพุทธกาลให้คนรู้ง่ายเข้าใจเร็วเพียงแต่พระองค์บอกก็รู้ได้เดี๋ยวนี้อุตไทยแปลไทยก็ยังไม่รู้เรื่องกันเลยเนี่ยไอ้เนี่ยต้องพูดไทยคำหนึ่งฝรั่งคำหนึ่งจึงจะรู้เรื่องกันแสดงถึงความอวดเก่งกล้าสามารถแต่ลบหลู่ภูมิปัญญาชาวบ้านภาษาชาวบ้านภาษาไทยของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี่ยไม่สมควรจะให้เกียรติมันมันมาหาผลประโยชน์กันทั้งนั้นเรียนมาเพื่อเอาวัดเอาเปรียบปรโลกเขาไม่ยอมรับปรโลกเขายอมรับวิชาศีลธรรมไอ้วิชาเรียนทั้งหมดตั้งแต่ปริญญาตรี โท

เอกดอกเตอร์ขนาดไหนเนี่ยเป็นวิชาทำมาหากินหาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ความจริงแล้วเราก็ควรมีศีลมีธรรมถึงเราเป็นคนทุกขคนยากแต่เราไม่ทำผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเคารพตามลำดับของผู้มีหน้าที่การงานผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอเขามีหน้าที่อะไรเขาเราไม่ทำให้ผิดหน้าที่ของเราเขาก็ไม่มาก่อวอนอะไรเราเว้นแต่มันอันธพาลมาขูดรีดข่มขู่เอานั่นเอานี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นเนี่ยพวกเนี่ยให้สังเกตดูเอาไว้แสดงถึงความไม่บริสุทธิ์ใจแล้วเดี๋ยวจะไปใส่ร้ายป้ายสีว่าทำไมพระองค์ปกครองไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงนะพระองค์มีศัพทราชาธรรมอยู่แล้วมีทานมีการข่มใจทมะความขมใจอะไรทุกอย่างพระองค์ทำดีมาตลอดแต่ไอ้พวกอับปรียัจญ์โรมันก็ยังไม่พยายามทำไม่ดีหาเรื่องหาราวใส่ร้ายป้ายสีด้วยเพราะฉะนั้นจำเอาไว้ให้ติดอย่าได้เป็นคนอกตัญญูต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์เดียวไม่มีที่ฟิ่งไปที่ไหนก็เดือดร้อนอยู่บ้านตัวเองไม่ได้เหมือนกับคนไม่มีบ้านอยู่จะต้องพเนจรไปเหมือนคนบ้าใบ้คนบ้าคนใบ้พูดไม่รู้เรื่องใครจะบอกจะกล่าวก็ไม่ฟังทั้งนั้นนะนี้กว่าข้าแก่งข้าเนาอยู่อย่างเก่าทั้งที่ไม่มีอำนาจอะไรไม่มีหน้าที่อะไรก็พยายามแสดงถึงความกร่างเอาไว้ว่ามีเงินอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเงินนั้นนะได้มาอย่างสุจริตหรือทุจริต? เนี่ยภาษีเสียให้ตามธรรมเนียมของคลองธรรมหรือเปล่าเนี่ยตัวอย่างเยอะเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเราก็อย่าไปมงายอย่าไปเชื่อเค้าเขาหลอกใช้เราเดี๋ยงเขาหลอกให้ไปตายไปก่อม็อบที่นั่นที่นี้เดี๋ยงเขายิ่งขึ้นมาไปตายโหงตายท่าแล้วก็หาเรื่องหาราวแล้วก็ประกาศแล้วว่าให้ยุติให้สลายแต่มันไม่เชื่อเขาเนี่ยเขายิ่งตายก็หาเรื่องไปฟ้องศาลโลกเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเนี่ยๆ ให้รู้เอาไว้มันถูกต้องหรือไม่เนี่ยเราอยู่กับอย่างพ็่อยา



นี่เองเหมือนครอบครัวอย่างพ่อแม่ปกครองลูกพระองค์เหมือนกันใช้วิธีให้พ่อแม่ปกครองลูกให้ลูกทุกคนมีความสุขสงบสุขแต่ไอ้พวกนี้มันกำลังบ่อนทำลายไม่ให้มีความสุขกำลังก่อกบฏก่อพรรคก่อพวกทำควมวิบัติฉิบหายให้กับประเทศชาติพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีจิตสำนึกที่ดีอย่าไปเชื่อเราไม่กำลังเราก็ออยู่เฉยๆตายก็ทิ้งอย่าให้เสียชื่อว่าเป็นพวกคนชั่วคนเลวสหายชั่วเกลอลามกอย่าไปเข้าพวกเข้าหมู่ตายก็หมดบุญหมดวาสนาตายไปก็ไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมไม่ต้องไปตกนรกหมกไหม้ไม่ให้ลูกหลานภายหลังแข่งชกหักกระดูกว่าเป็นอัปปริยัจญ์ไรว่าเนี่ยบรรพบุรุษสร้างไว้ไม่ดีอะไรพวกเนี่ยแต่ก็ให้รู้ไว้ด้วยบรรพบุรุษล่วงสละไว้แล้วดีไว้แล้วเนี่ยเขาก็ยอมรับสืบทอดกันมาสืบทอดความดีเหล่านั้นมาเนี่ยจะไปอ้างอะไรกันทั้งนั้นไม่ได้หรอกเมื่อทุกคนมีผลเป็นประชาติเลือกแล้วนะให้เป็นผู้นำของหมู่แล้วต้องเชื่อฟังทั้งนั้นไม่เชื่อฟังนั้นนะจะมีโทษถึงตายก่อนนั้นต้องตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรต้องว่าอย่างนี้ทำไมไม่ต้องตัดหัวเจ็ดชั่วโคตร? เพราะสายเลือดที่ไม่ดีจะไปก่อวณบกวณพวกที่ดีเพราะไปกลั่นแกล้งให้เขามีความวิบัติฉิบหายเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วก็พยายามให้ห่างไกลสอนลูกสอนหลานทุกคนอย่าให้เป็นคนอกตัญญูประเทศชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ไม่งั้นแล้วก็จะพากันเดือดร้อนประเทศก็ไม่มีจะอยู่เพราะอะไรเพราะไปเชื่อคนชั่วคนเลวไปเป็นเมืองขึ้นแล้วเนี่ยเหมือนพระนเรศวรท่านอภัยขายหน้าท่านจึงต้องคิดกู้ชาติเหมือนใครๆบอกว่าพระนเรศวรท่านชอบดอกกุหลาบหาว่าไม่รู้ว่าเป็นการเตือนท่านว่ากุหลาบกุจำกูจะไม่เป็นข้าใครอีก

ดีไปชนะก็หาว่าเป็นไก่เฉลย(หัวเราะ)นั่นแหละอภัยขายหน้าเขาทุกเรื่องจะทำดีขนาดไหนก็หาเรื่องกระแจะกระแหนได้หมดอภัยสอดสูลเนี่ยถ้าไม่เจอกับตัวเองไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นบรรพบุรุษเรากู้ชาติกู้ศาสนามาแล้วให้รู้เอาไว้เนี่ยกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเนี่ยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตายก็ให้สู้ไว้ไหนๆจะตายแล้วก็ต้องเสียชีวิตให้แพงเนี่ยขายชีวิตให้แพงเนี่ยก่อนกูจะตายเนี่ยเล่นมึงชะลิบชะรอยเนี่ยแล้วจะตายก็ขึงมันเนี่ยทหารกล้าสมัยครั้งนั้นนะท่านคิดแบบนี้ท่านเสียสละก่อนจะตายก็ต้องฆ่ามึงให้ได้ตามกำลังเร็วแรงความสามารถไม่ได้อ่อนแอต่อไอ้พวกนี้คุยโตโวใหญ่ใช้คำพูดล่องไปสู้กันตัวต่อตัวฉิบหายคอขาดแน่เพราะทหารเขาฝึกมาเพื่อฆ่าคนโดยตรงนะไอ้พวกนี้เป็นพ่อค้าใช้ไปสู้รบมันก็เป็นปุ่ยหมดนั่นแหละต้องว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นทหารตำรวจเขาฝึกมาเพื่อฆ่าเพื่อทำลายคนชั่วคนเลวโจรผู้ร้ายผู้ทรยศคิดคดหักหลังอะไรพวกเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เรารู้ไว้เราเป็นประชาชนเราอยู่อย่างสันติสุขมีศีลมีธรรมแล้วก็ทำมาหากินอย่างซื่ออย่างตรงทำตามประสาไปตายก็ทิ้งหรือว่าเรามันมีบุญแค่นี้ไปอยู่กับคนไม่ดีหรือเป็นข้าคนชั่วไม่สมควรดีศรีของความเป็นคนไม่สมควรดีศรีของความเป็นคนของเราต้องว่าอย่างนี้จะมันต้องแก้แล้วถ้าสามารถองอาจไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นเราตายก็ว่าหมดทุกข์หมดโศกไปต้องว่าอย่างนี้เนี่ยเยอะเยอะมากมายเลยเนี่ยอย่างพระอาจารย์เนี่ยเอาพระนเรศวรลงมาเทศน์เสียงดังแน่เลยไอ้พวกอัปปริยัจญ์มึงกลัวหัวหดหมดไม่ใช่ว่าพระอาจารย์ไม่สามารถเอามาพูดได้อบรมได้เพราะฉะนั้นไอ้พวกชั่วพวกเลวเนี่ยไม่อยู่ในสายตาพระอาจารย์ถ้าไม่นี่เดี๋ยวมึงโดนแนวทหารทัพที่มีเพียบเพราะฉะนั้นเราต้องอย่างซื่ออย่างตรงตั้งใจทำความดีให้หนีความดีเราจะคิดว่าเออ! เนี่ยทำความดีให้หนีความดีทำไมเราจึงต้องทำความดีให้หนีความดี? เพราะเราเคยฆ่าความดีขโมยความดีประพฤตินิดความดีหลอกลวงความดีหลงความดีคนอื่นมาเป็นของตนเนี่ย

เหมือนพ่อแม่พี่น้องเขาสร้างความสำเร็จมากมายกายกองเลยเรามากินมาใช้อย่างสุขอย่างสบายแต่ไม่ได้นึกถึงความดีของเขาเลยเนี่ยๆอกตัญญูเงินทุกบาททุกสตางค์ก็มีรูปในหลวงชำระหนี้ได้ตามกฎหมายถ้าเป็นนัก



อนเนี้ยมึงต้องเป็นชีซ่าเป็นทาสเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี้ยต้องรู้เอาไว้เนี้ยเนรคุณไม่รู้จักสำนักพระคุณในข้าวแดงแกงร้อนเนี้ยโบราณเขาบอกเอาไว้เนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะกินข้าวกินอะไรก็กินถึงเนี้ยคุณของแผ่นดินหรือคุณของพระเจ้าแผ่นดินต้องว่าอย่างนี้ที่ท่านต้องพยายามแนะนำสั่งสอนให้ประชาชนในชาติเฉลียวฉลาดในการทำมาหากินแล้วจะได้มีผลิตผลที่ออกมาดีมาเก็บมาขายมากินแล้วมีความสุขไม่ใช่ได้มาเฉยๆเนี้ยที่ท่านแกล้งดินก็เพื่อพัฒนาดินให้มีคุณภาพเหมือนกับปลูกแล้วปลูกอีกคุณภาพของดินก็หมดไปปุ๋ยของดินก็หมดไปนั่นนะท่านจึงต้องหานั้นมาใส่หานั้นมาใส่เนี้ยเหมือนกับแกล้งดินความจริงไม่ใช่แกล้งดินแต่เอามาปรับดินให้มีคุณภาพแต่สำหรับผู้รู้ทั้งหลายท่านเอามาพูดให้เห็นใจความรู้สึกของคนทั่วไปตามปกติใครจะไปแกล้งแผ่นดินได้ต้องถามอย่างนี้ไปชี้ใส่เยี่ยวใส่รดใส่อะไรแผ่นดินก็เฉยใครจะเอาตีนกระที่บทำนั่นทำนี่แผ่นดินก็เฉยเนี้ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำใจให้เหมือนแผ่นดินเมื่อทำใจให้เหมือนแผ่นดินได้แล้วเนี้ยเราย่อมไม่หวั่นไหวเนี้ยหรือทำใจให้เหมือนกับไฟไฟย่อมไหม้ทั้งของดีบ้างของไม่ดีบ้างไหม้ นั่นนะถ้าเราใจร้อนใจโกรธเราก็ต้องทำใจให้เหมือนกับไฟไหม้ความชั่วความเลวให้หมดใครจะเอาของดีของไม่ดีจะเป็นแก่นกฤษณาหรือจะเอาของหอมอะไรไฟมีหน้าที่เผาหมดเผาหมด

ทำใจให้เหมือนกับลมลมไม่อยู่กับที่เหมือนกับพัดไปเรื่อยๆไม่ติดใครจะเอาตาข่ายไปขวางก็ไปขวางกันก็รอดได้เหมือนกับใจเราไม่ให้ยึดติดอะไรนั่นนะทำใจให้เหมือนกับลม

ทำใจให้เหมือนกับน้ำก็เหมือนกันใครจะชี้ใส่เยี่ยวใส่ขยะใส่อะไรน้ำก็ยังคังเป็นน้ำไม่ได้สตุ้งสะเทือนอะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ยพระพุทธเจ้าสอนอาทิตย์ตปรัยาสุตตรเนี้ยดินน้ำลมไฟพวกเนี้ยพระองค์สอนเอามาเป็นอุบายข่มใจสอนใจให้ทุกคนเนี้ยให้ได้รับความจริงของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพระองค์ตรัสว่าเป็นเพียงธาตุถ้าเรารู้จักแล้วว่าเออ!

อันไหนส่วนดีของไฟของน้ำของลมของแผ่นดินเราจะเลือกทำใจเราจะต้องไม่หวั่นไหวนั่นนะเพราะเราตั้งใจจะทำดีใครว่าไม่ดีมันเรื่องของเขาเราไปเชื่อเขาไม่ได้เพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองทุกคนมีความสามารถไม่เท่ากันทุกคนไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินไม่เท่ากันไม่มีธาตุไม่มีบริวารไม่มีคนใช้ต้องทำด้วยตัวเองนั่นนะพระองค์สอนให้เราต้องเป็นทุกอย่างฝึกตัวเองเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนั่นนะธรรมชาติมันก็จะสอนเราทำเรื่องๆนั่นนะธรรมชาติงานมันสอนเราให้เรานั้นนะมีอุปายมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าทำยังงัยมันจึงจะง่ายขึ้นเร็วขึ้นดีกว่าเก่า

ดีดีแล้วแค่นี้ก็ยังไม่พอดีมากอีกดีมากก็ยังไม่พอต้องดีพิเศษต้องคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่พระองค์ห้ามไม่ให้ผิดพระธรรมวินัยก็เพื่อให้ฝึกให้มีใจว่างไม่ให้ทำชั่วแม้กายวาจาใจเขาเรียกกายทุจริตทำกรรมไว้ด้วยกายเขาเรียกกายกรรมทำไว้ด้วยวาจาก็เป็นวจีกรรมทำไว้ด้วยใจคิดนึกก็เป็นมโนกรรมเนี้ยพระพุทธเจ้าสอนทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ากันได้ในบ้านเมืองเป็นอกาลิโกทันสมัยตลอดกาลไม่ว่ายุคไหนสมัยไหน

ศาสนาพระองค์นี้อยู่คงกระพันมา๒๕๕๔แล้วเนี้ยจะขึ้นปีใหม่เป็นปี๒๕๕๕แล้วไอ้อย่างอื่นนี่โดนลบล้างไปหมดแล้ว แต่ศาสนธรรมคำสั่งสอนที่ดีๆที่บรรพบุรุษที่ช่วยกันรักษาไว้ให้ลูกหลานเนี้ย

มาเผยแพร่งกันรักษาต่อไปเนี้ยถ้าไม่มีลูกหลานคนไหนไม่ศึกษาไม่เล่าเรียนไม่ประพฤติปฏิบัติลูกหลานคนนั้นก็ไม่ได้รับรู้จักคุณของศาสนาส่วนมากแล้วก็จะเป็นคนเนรคุณเป็นคนอกตัญญูต่อพ่อแม่

ฆ่าพ่อแม่ทำร้ายพ่อแม่รังแกพ่อแม่ทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ตรอมใจเนี้ยพวกเนี้ย เป็นอนัตตริยกรรมทั้งนั้นนะ



พระองค์จึงแสดงปิตุฆาตฆ่าพ่อ มาตุฆาตฆ่าแม่ อรหันตฆาตฆ่าพระอรหันต์
สังฆเภททำให้แตกแยกเนี่ยพวกเนี่ยสังฆเภท ล้วนแล้วแต่อยู่ในข่ายอนัตตริยกรรมทั้งนั้น
ทำโลหิตตลบาพยังโลหิตของพระพุทธเจ้าหรือของพ่อแม่เนี่ยทำให้ห่อให้แตกขึ้นมาเนี่ยไปตีไปทำร้ายท่าน
เนี่ยเสร็จทั้งนั้น ขนาดพระมหาโมคคัลลาตอนนั้นในอดีตชาติพ่อแม่ตบอดทั้งสองคน
ท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาคิดที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่แต่พ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกพยายามที่จะไปหาครูให้มาแต่งงานเพื่อจะได้
แบ่งเบาระลูกชายแต่ก็ไปเจอผู้หญิงใจร้ายเนี่ยให้มาใส่ร้ายป้ายสีพ่อแม่ทั้งที่พ่อแม่ก็ตาไม่ตมองไม่เห็น
บอกว่าร้อนเกินไปก็บ่นเบรี่ยเกินไปเค็มเกินไปหวานเกินไปก็บ่นนะมาฟ้องสามีนั่นนะแล้วก็ออกอุบายว่าฉ
นทนมไม่ไหวแล้ว

ฉันไม่อยู่ถ้าเธอทำยังงัยฉันจึงจะพ้นพ่อแม่ไปได้ก็มาอ้างว่าพ่อแม่มีญาติอยู่ตำบลไหนจังหวัดไหนบรรทุกไป
ภรรยาวางอุบายแล้วก็ไปในป่าก็ทำเป็นโจรไปตีพุ่มไม้อะไรแล้วก็โดดขึ้นมาเตะตอยุบถองพ่อแม่พ่อแม่ก็ย
งทั้งเจ็บทั้งปวดก็ยังมีใจห่วงลูกชายว่าขอให้ลูกหนีไปพ่อแม่จะตายแม่จะตายก็ช่างมันยังมีน้ำใจห่วงลูกก็ทำที่
เหมือนจะโดดลงไปแล้วก็หายเงิบขึ้นไปแล้วก็มาปลอบใจพ่อแม่แต่พ่อแม่ก็ตายด้วยความบอบช้ำอันนั้นเนี่ย
ยทุกชาติเลย๑๐๐ชาติตายแล้วตกรนกรตตายแล้วตกรนกรเกิดมาก็ชาติๆก็ถูกโจรทุบตบมาในชาติเป็นพระอร
หันต์นี้ชาติสุดท้ายท่านเห็นว่ากรรมนี้ยังไม่สิ้นท่านก็จะต้องยอมให้โจรมันทุบท่านตอนนั้นพระอาจารย์ก็
กว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะพระเถระทั้งหลายมาให้พรแต่ทำไมพระมหาโมคคัลลาไม่มา

จิตก็รู้ขึ้นมาว่าท่านอาพาธพระอาจารย์ก็พอรุ่งขึ้นอีกวันพระอาจารย์ก็เชิญมาท่านบอกว่าท่านยอมรับกรรม
อาตมาก็บอกกรรมนั้นเป็นอธิษฐานเพราะใช้ไปแล้วครับ แค่นั้นท่านพยักหน้า

อาตมาก็ให้เป็นปกติหมดเลยเนี่ยให้โยมรู้เอาไว้ว่าความเนี่ยมีความสามารถหลายอย่างรู้จักแก้ไขอะไรต่างๆ
เนี่ยอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่ก็ไม่ประมาทขนาดท่านเป็นผู้สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ท่านก็ยังยอม
เพราะฉะนั้นเราไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรก็ให้ยอมซะเถอะ

ไม่ต้องไปทะเลาะมันจะตีตายหรือจะฆ่าตายก็ช่างมันอย่าไปก่อกรรมทำเวรคิดว่าใช้กรรมเก่าแล้วเราก็หมด
ปัญหาไปตายแล้วก็ไปสู่สุคติ ตอนนี้ท่านก็สบายให้ดีกว่าเก่าอีกต้องว่าอย่างนี้เนี่ย

พระอาจารย์เนี่ยรักษาความซื่อความตรงทำกตัญญูเพราะว่าท่านเนี่ยมีคุณแก่พระศาสดามากช่วยไปเพียว
นรกสวรรค์แล้วก็มาเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าอย่าทำเวรสร้างกรรมทำชั่วตายแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นที่นี้
ให้โยมรู้เอาไว้เนี่ยท่านมีอุปการะ

ไปจนหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิจักรวาฬจนหมดกำลังญาณกำลังฌานกลับมาไม่ถูกก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์
ต้องแปรภคมีฉัพพรรณรังสีรัศมีประกายขึ้นไปจึงรู้ว่ามงคลจักรวาฬอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านจึงกลับมาได้ให้รู้เอ
าไว้ท่านไปพิสูจน์หมดนะ

ไม่ว่าที่โลกธาตุแสนโกฏิจักรวาฬอะไรเนี่ยพระมหาโมคคัลลานั้นท่านวางเว้นจากพรรณรุระพระที่รับใช้พุทธ
เจ้าแล้วท่านก็หาโอกาสไปพิสูจน์ ที่พระองค์ตรัสไว้หมื่นโลกธาตุแสนโกฏิจักรวาฬเป็นอย่างไรไปเนี่ย
ท่านไปพิสูจน์มาหมดทั้งนรกสวรรค์พรหมอะไรไปหมด

แล้วมาเล่าให้ศิษยานุศิษย์ฟังด้วยชาวบ้านฟังด้วยว่าบาปบุญมีจริงนะอย่าไปสร้างกรรมทำชั่วนะผินผนฉันไป
พบมาแล้วอาตมาได้ไปพบไปเห็นมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าทำอันไหนผิดศีลผิดธรรมที่พระองค์แสดงไว้



ที่พระองค์ห้ามไว้เพื่อไม่ให้มีโทษไม่ให้มีเวรมีกรรมเนี่ย

ผู้รู้จริงเห็นแจ้งแล้วก็พยายามที่จะให้ละให้เว้นจะได้มีความสุขสันติสุขแล้วก็ให้ละให้ว่างไม่ให้ยึดติดในความสุขสงบสุข ที่พระองค์สอนว่าสละสุขพอประมาณเพื่อสุขใหญ่ก็คือเพื่อพระนิพพานด้วย เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเข้มแข็งอดทนทนทานหาญกล้าสู้ต่อไป ไม่มืองอท่า ไม่ต้องไปเป็นภาระใคร เนียอาตมาเนี่ยป่วยไข้ไม่รู้ก็หนไม่เคยสั่งให้ใครมาต้มข้าวต้มหรือทำอะไรให้อาตมาฉัน ไปบิณฑบาตรชาวบ้านก็ว่าไม่มาไม่ได้อาหารก็ตายก็ตายชะเราเป็นคนมีเวรมีกรรมอาตมาเนี่ย สละตายเลยอาตมาไม่เสียดายชีวิตเนี่ย

เมื่อไม่ตายก็มาถึงวิญญูณออกจากร่างไปแล้วไปสวรรค์ไปเห็นพรหมเห็นเทพเทวาเทวิตาอะไรแล้วแต่ใจ ก็ยังห่วงพระศาสนาอยู่จึงกลับมาได้อีก เพราะฉะนั้นพวกโยมเนี่ยต้องมีใจเข้มแข็งแค่เนี่ยต้องตาย ขนาดมันเหนื่อยจนหายเหนื่อยมันจะตายเวทนากล้าแข็งจิตเพ็งจิตที่อาตมาสอนวิธีสละคืนเอาไว้นั้นนะ ที่ในจิตเพ็งจิตบ้างในเล่มต่างๆว่าเนี่ยอาตมาไม่ได้โกหกอาตมาเนี่ย

ในพระไตรปิฎกไม่มีคำอธิบายด้วยพระองค์ว่าสละคืนหรือสละคืนเนี่ย แต่ไม่ได้บอกว่าทำยังงัยเนี่ย ให้โยมรู้เอาให้อาตมาก็ต้องมาพิจารณาเพราะการที่สละคืนก็เนี่ยการที่เราได้ใช้กายกรรมวจีกรรมหรือสังขาร ร่างกายไปทำความดีบ้างความชั่วบ้าง

ตั้งแต่อกเนกชาติจนถึงปัจจุบันชาติทั้งดีและไม่ดีก็อาศัยสังขารร่างกายนี้ไปทำ

เพราะฉะนั้นถึงกาลสมัยแล้วเราจะตายแล้วก็สละคืนสังขารร่างกายนี้ลมก็ไปลม

ไฟก็เป็นไฟเนี่ยอากาศก็ไปอากาศ ธาตุน้ำก็เป็นธาตุน้ำไป

ขอโหดพ่อแม่ที่เราเอาเลือดเอาเนื้อไปสร้างกรรมทำชั่วแล้วก็โมทนาสาธุกับความดีด้วยแล้วก็โมทนาสาธุกับพ่อแม่ด้วยที่ให้เลือดให้เนื้อเรามาสร้างคุณงามความดีเนี่ยมันต้องแบบนี้เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเข้าใจแล้วทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่จิตเราเองทั้งเราเป็นผู้สร้างผู้ทำแล้วมันก็ฝังไว้เหมือนกับมาอัดเทปไว้พอว่างๆจิตพอว่างๆๆ ะหน้อยก็โผล่โน้นโผล่นี่ทั้งดีทั้งชั่วมันแหละเพราะฉะนั้นต้องให้ว่างไปให้หมดลบเทปคือรู้ว่างว่างรู้ให้หมดเลย เป็นการลบเทป แล้วก็จิตก็มุ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ได้ถ้าเรายังไม่รู้วิธีทำความว่างทำอย่างไร เนี่ยพระองค์ปรากฏแล้วก็เดินตามพระพุทธเจ้าไปเดินตามพระอรหันต์เจ้าไปเดี๋ยวก็ไปถามที่ไหนพระที่บ้าน ก็บอกเนี่ยพระองค์ก็บอกที่เนี่ย(หัวเราะ)แล้วเราก็จะได้รู้เอ๊ะ! ทำไมมันง่ายอย่างนี้

เนี่ยขอให้เราทำตามพระพุทธโอวาทไปก่อนเถอะแล้วเราจะพบพระองค์ได้ด้วยตัวเราเอง

จะได้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ต้องไปเชื่อใคร แต่เราต้องเอาจริงมีสัจจะจริงใจที่จะประพฤติปฏิบัติ

แล้วเราไม่หลงมกมายไม่เชื่อตามใครด้วย

ทำไมจึงไปเชื่อตามใจเขาไม่ได้? เขามีกิเลสตัณหา มีความโลภความโกรธความหลงเต็มตัวเลยเนี่ยขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์เรียกว่าเนาในเลยจะเตะตรงไหนก็เหม็นเนาทั้งนั้น

เดี๋ยวเชื่อโรคจะมาติดเราเข้าต้องบอกว่าอย่างนี้ไม่ควรเข้าใกล้เลยเหมือนกับคนไข้โกรธไปโดนนิดโดนหน้อย ก็โกรธไปหมด ได้ยินเสียงก็โกรธเหมือนกับหมาได้ยินเสียงลมพัดก็ยังไม่เห่าเนี่ยไอ้พวกเนี่ย

แล้วเราก็รู้ว่าไอ้พวกหมาเนี่ยมันกัดไม่เลิก(หัวเราะ)ถ้าเจอเกือกเข้าสักรวันพันจะหายต้องว่าอย่างนี้(หัวเราะ) เดี่ยวจะต้องถ้าเราเฉยๆเดี๋ยวไปรังแกคนอื่นคนอื่นเขาไม่ทนอย่างเรา



มันก็ต้องเจอเกือบพันฟางได้หลุดกันบ้างแหละต้องว่าอย่างนี้...อ้าว!

มีอะไรจะถามเนี่ยบ่นมาตั้งชั่วโมงแล้วแพ็บเดียว(หัวเราะ)แต่ก็ลงศีลลงธรรมได้ เนี่ยตัวอย่างไม่ดีนั้นนะ เห็นมัยขนาดพระมหาโมคคัลลานะท่านก็ยังพลาดเลย(หัวเราะ)แล้วเราจะไปเชื่อใครได้

ขนาดสาวกบารมีญาณยังต้องไปใช้เวรใช้กรรมปัจจุบัน เหาะหนีไปตั้ง๗ครั้งแล้วนั้นนะ

พอครั้งที่๗แล้วไฉนยังตามล้างตามล่าท่านก็ว่าอ้อ!

เป็นกรรมเก่าในอดีตที่ไปทูปพ่อแม่เอาไว้เนี่ยกรรมอันนั้นก็ยังตามมาอีกท่านก็ยอมท่านบอกท่านยอมใช้กรรม

เนี่ยเอาตมาบอกกรรมนั้นใช้ไปแล้วเป็นอโหสิกรรมแล้วท่านพยักหน้าท่านไม่พูดหรอก(หัวเราะ)เนี่ยต้องอันเชิญมาให้โยมรู้ว่าเอาตมาเนี่ยพูดจริงจะได้โยมจะได้สบายอกสบายใจว่าพระอาจารย์ไม่ได้มาหลอกพวกโยมว่าเอา! สิ่งที่พระอาจารย์ประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยเห็นประโยชน์ว่าท่านเนี่ยทำคุณงามความดีมากมาย

แต่ท่านก็ยอมรับกฎแห่งกรรมตามพุทธโอวาทที่ท่านยอมรับก็เพราะยอมรับพุทธโอวาทนั้นแหละ *กมฺมุนา วุตตตี โลกุ* สัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรม พระองค์แสดงกรรมลิขิต กายกรรม วจีกรรม

มโนกรรมเนี่ยต้องรับผลเพราะฉะนั้นท่านเป็นตัวอย่างที่ดีหาอยาก

ถึงมีฤทธิ์มีเดชท่านก็ยังยอมรับพระพุทโธวาท

เพราะฉะนั้นใครอย่าไปลบหลู่ดูหมิ่นท่านนะเนี่ยความดีแม้ท่านสละตายเอาชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา

ธรรมบูชาพระอริยสังฆฆานะหลวงพ่พระมหาโมคคัลลานะไม่ธรรมดา นะให้รู้เอาไว้ด้วย

อย่าไปคิดในแง่ที่ท่านถูกโจรทูปแล้วเขาจะสงสัยท่านมีฤทธิ์มีเดชทำไมไม่สู้(หัวเราะ)ก็ท่านรู้อยู่แล้วท่านเป็น

พระอรหันต์ท่านจะไปทำแบบชาวบ้านได้ยังงัย เหมือนพระพุทโธเจ้านะ

มารมีพระองค์ก็รู้สู้ได้แต่พระองค์เป็นผู้สูงสุดเนี่ยเลยต้องปราบมันเนี่ยพระอาจารย์อธิษฐานมาเพื่อปราบมันปราบมารเนี่ย

ให้รู้เอาไว้อย่างเนี่ยมีอะไรจะถามก็ถามมาไม่ต้องกลัวเกรงใจหรอกพระอาจารย์ไม่ได้ดั้นเดาไม่ได้โกหกพวกโยมหรือไม่ได้ไม้พิสูจนี่ได้(หัวเราะ)มีอะไรจะถามก็ถามมาเนี่ย....

ชนะชัย เมฆา ผู้ถอดความและจัดพิมพ์

วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๒๔.๑๘ น.